



ประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางสาวสุทธิดา อุดมพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด
๒.	นางสาวอัญชลี เวชอรุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองผักขม ตำบลท่าแยก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชวนเนตร ยิ้มประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุทธิดา อุดมพงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๒๔๑๕๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๑๕๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๒	นางสาวอัญชลี เวชอรุณ	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๘๗๑๘๓	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๗๑๘๓	๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแผลติดเชื้อที่เท้า" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนารูปแบบการแจ้งเตือนมายังวัคซีนเด็ก โดยใช้ Google Calendar" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

Handwritten signature